

ภาวะตลาดเงินบาท : เปิด 31.28/32 อ่อนค่าจากดอลลาร์แข็งค่าหลังเฟดส่งสัญญาณขึ้นดอกเบี้ย

สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (17 มิ.ย. 2564)--นักบริหารเงินจากธนาคารกรุงเทพ เปิดเผยว่า เงินบาทเปิดตลาดเช้านี้อยู่ที่ระดับ 31.28/32 บาท/ดอลลาร์ อ่อนค่าจากเยนวานที่ปิดตลาดที่ระดับ 31.17 บาท/ดอลลาร์

เงินบาทเช้านี้ปรับตัวอ่อนค่าลงค่อนข้างมาก เนื่องจากดอลลาร์สหรัฐปรับตัวแข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับเงินสกุลหลักๆ หลังจากผลประชุมธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ออกมาเมื่อคืนนี้ ซึ่งมีการเปิดเผยรายงาน dot-plot ที่ระบุว่าการมีส่วนร่วมใหญ่ 13 ใน 18 ราย คาดการณ์ว่าจะมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอย่างน้อย 2 ครั้งในปี 2566

"บาทเช้านี้อ่อนค่าไปมาจากเมื่อวาน หลังประชุมเฟดออกมาเมื่อคืน ซึ่งแม้รอบนี้จะคงดอกเบี้ยนโยบายและไม่เปลี่ยนแปลงเรื่อง QE แต่ใน dot plot กรรมการส่วนใหญ่มองว่ามีโอกาสมากขึ้นที่เฟดจะขึ้นดอกเบี้ยในปี 2023" นักบริหารเงินระบุ

นักบริหารเงิน คาดว่า วันนี้เงินบาทจะเคลื่อนไหวในกรอบ 31.20-31.35 บาท/ดอลลาร์

THAI BAHI FIX 3M (16 มิ.ย.) อยู่ที่ระดับ 0.24890% ส่วน THAI BAHT FIX 6M อยู่ที่ระดับ 0.29065%

* ปัจจัยสำคัญ

- เงินเยนอยู่ที่ระดับ 110.50/85 เยน/ดอลลาร์ จากเยนวานที่ระดับ 109.95 เยน/ดอลลาร์
- เงินยูโรอยู่ที่ระดับ 1.1980/1.2015 ดอลลาร์/ยูโร จากเยนวานที่ระดับ 1.2123 ดอลลาร์/ยูโร
- อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาท/ดอลลาร์ ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักระหว่างธนาคารของรพท.อยู่ที่ระดับ 31.178 บาท/ดอลลาร์

- นายกรัฐมนตรี ประกาศเป้าหมายจะเปิดประเทศไทยทั้งปรเทศให้ได้ภายใน 120 วันนับจากนี้ โดยจะเริ่มจากเมืองท่องเที่ยวที่สำคัญที่มีความพร้อม และยอมรับว่าไม่สามารถรอจนทุกคนได้รับการฉีดวัคซีนครบ 2 โดสกันถ้วนหน้าได้ก่อน สิ่งที่ต้องทำคือเรียนรู้ที่จะอยู่กับโควิดให้ได้เหมือนโรคภัยอื่นๆ และจัดการให้โควิดอยู่ในระดับที่ควบคุมได้ เพื่อให้ประชาชนสามารถกลับมาทำมาหากินได้อีกครั้ง

- เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เปิดเผยว่า สศช.อยู่ระหว่างการติดตามข้อมูลเศรษฐกิจหลายๆ ตัวชี้วัด เพื่อประเมินภาวะของเศรษฐกิจว่าจำเป็นต้องออกมาตราการเศรษฐกิจเพิ่มเติมให้กับรัฐบาลพิจารณาอีกหรือไม่ หลังจากรัฐบาลได้ออกมาตรการบรรเทาและกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงที่เหลือของปีนี้ ซึ่งใช้วงเงินประมาณ 1.4 แสนล้านบาทแล้ว เพื่อทำให้มีเงินลงสู่ระบบเศรษฐกิจในช่วงที่เหลือของปีนี้

Source : สำนักข่าวอินโฟเควสท์

ส่วนค้าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2210-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มิใช่คำแนะนำ หรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้

- ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยว่า ธปท. เตรียมหารือกับสถาบันการเงินและผู้ให้บริการสินเชื่อ บัตรเครดิต สินเชื่อส่วนบุคคล และสินเชื่อจำนำทะเบียนรถถึงแนวทางลดภาระการเงิน แก่หนี้ประชาชน ตามที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม ได้เห็นนโยบายไว้ ซึ่งต้องการให้ ธปท. ทบทวนเพดาน ดอกเบี้ยสินเชื่อทั้ง 3 ประเภทนี้ เพื่อจุดประสงค์แก้ปัญหาหนี้ครัวเรือนไทย ต้องทำความเข้าใจความรู้ทางการเงิน การ กู้กับดูแลเจ้าหนี้สินเชื่ออย่างเป็นธรรมและการปรับโครงสร้างหนี้รวมทั้งไกล่เกลี่ยปัญหาหนี้สินทั้งนี้ ธปท. ได้เพิ่ง ประกาศลดเพดานดอกเบี้ยสินเชื่อบัตรเครดิต สินเชื่อส่วนบุคคลและสินเชื่อจำนำทะเบียนรถแบบถาวรไปในช่วงการ ระบาดโควิด-19 เมื่อปี 63 โดยมีผลเมื่อวันที่ 1 ส.ค.63 ที่ผ่านมา ซึ่งหลังจากลดเพดานแล้ว ธปท. ยังติดตามระดับ อัตราดอกเบี้ยที่เหมาะสมอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน และต้องศึกษาอัตราดอกเบี้ย ของตลาดต่างประเทศด้วยว่าเป็นอย่างไร ทำให้ในเวลาที่ยังตอบไม่ได้ว่า อัตราดอกเบี้ยที่เหมาะสมอยู่ที่เท่าไร หรือ จะลดดอกเบี้ยในตอนนี้หรือไม่ คงต้องหารือกับผู้ให้บริการและสถาบันการเงินถึงแนวทางที่เหมาะสมก่อน

- ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ได้ออกแถลงการณ์ภายหลังการประชุมคณะกรรมการกำหนดนโยบายการเงิน (FOMC) ซึ่งเสร็จสิ้นลงเมื่อวานนี้ (16 มิ.ย.) โดยระบุว่า เฟดมีความมุ่งมั่นที่จะใช้เครื่องมือทั้งหมดที่มีอย่างเต็ม รูปแบบ เพื่อสนับสนุนเศรษฐกิจสหรัฐในช่วงเวลาที่กำลังเผชิญกับความท้าทายในขณะนี้ โดยเฟดเชื่อว่าการ ดำเนินการดังกล่าวจะช่วยสนับสนุนการจ้างงานให้ขยายตัวอย่างเต็มศักยภาพ และบรรลุเป้าหมายในการรักษา เสถียรภาพด้านราคา

- ประธานธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ระบุว่า กรรมการเฟดได้เริ่มหารือกันเกี่ยวกับการปรับลดวงเงินใน โครงการซื้อพันธบัตรตามมาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณ (QE) ซึ่งปัจจุบันอยู่ที่ระดับ 1.2 แสนล้านดอลลาร์/เดือน และกรรมการเฟดจะยังคงหารือกันในเรื่องนี้ต่อไปจนกว่าจะเห็น "ความคืบหน้าที่ยั่งยืน" ซึ่งหมายถึงตัวเลขการจ้าง งานของสหรัฐที่ขยายตัวอย่างเต็มศักยภาพ และอัตราเงินเฟ้อติดตัวขึ้นสู่เป้าหมายของเฟดที่ระดับ 2%

- ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลักๆ ในการซื้อขายที่ตลาดปริวรรตเงินตราในนิวยอร์กเมื่อคืนนี้ (16 มิ.ย.) หลังจากธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ส่งสัญญาณว่าการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอาจเกิดขึ้นในปี 2566 ซึ่งเร็วกว่าที่คาดการณ์ไว้ 1 ปี

- สัญญาทองคำตลาดนิวยอร์ก ปิดในแดนบวกเป็นวันแรกในรอบ 4 วันทำการเมื่อคืนนี้ (16 มิ.ย.) เนื่องจากการเปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจที่อ่อนแอของสหรัฐเป็นปัจจัยผลักดันให้นักลงทุนเข้าซื้อทองคำในฐานะสินทรัพย์ที่ปลอดภัย

- จับตาข้อมูลเศรษฐกิจที่น่าสนใจวันนี้ จีนมีกำหนดเปิดเผยดัชนีราคาบ้านเดือนพ.ค. และยอดการลงทุน โดยตรงจากต่างประเทศ (FDI) เดือนพ.ค., อียูมีกำหนดเปิดเผยอัตราเงินเฟ้อเดือนพ.ค. และสหรัฐมีกำหนดเปิดเผย จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ และดัชนีการผลิตเดือนมิ.ย.จากเฟดฟิลาเดลเฟีย

Source: สำนักข่าวอินโฟเควสท์

ส่วนค่าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2210-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะให้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้ไม่ใช่ คำเสนอ หรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดย ทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้